



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 10-16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 หน้า 57 มูลค่าข่าว 507,109.-

ส่วนวิกิตำแนบและสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



“สานพลังสู่ความยั่งยืน” ผ่านโครงการพจนศิลป์ ปี3

“คำพูดเพียงหนึ่งคำ” สามารถสร้างและทำลายโลกได้ในเวลาเดียวกัน การเลือกคำพูดให้จรรโลงสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะลดความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคีได้แล้ว ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้านได้อีกด้วย การรณรงค์การพูดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการทำงานด้านสังคมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่หวังให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของพลังแห่งความร่วมมือผ่านการประกวดพูดใน “โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” หรือ “พจนศิลป์” ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 3

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ “สานพลังสู่ความยั่งยืน” ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านพจนศิลป์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ สร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคม เปิดพื้นที่ให้

การแสดงออก รวมถึงให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ หลังจากเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม-30 กันยายน 2561 มีนิสิต นักศึกษาส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดผ่าน Facebook fan page พจนศิลป์กว่า 230 ผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและบุคลิกภาพได้พิจารณาว่าศิลปินที่สร้างสรรค์ของพวกเขา

ภายใต้กติกาการตัดสิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาที่นำเสนอ นำหนัก 30 คะแนน ประกอบด้วยการจัดลำดับเนื้อหา ความเที่ยงตรงต่อเวลา และคุณค่าของเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา นำหนัก 30 คะแนน ประกอบด้วยภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และการเลือกใช้คำสำนวนโวหาร ด้านความคิดสร้างสรรค์ นำหนัก 20 คะแนน และด้านบุคลิกภาพการแสดงออก นำหนัก 20 คะแนน

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและบุคลิกภาพจะทำการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนสูงสุด 20 อันดับเข้าสู่อันดับตัดสิน รวมทั้งนำคลิปวิดีโอไปออกอากาศในรายการตกมันส์บันเทิง ช่อง 9 MCOT HD พร้อม



รับทุนการศึกษา 2,000 บาท อีกทั้งยังได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมทักษะการพูดจากวิทยากรชื่อดังก่อนการประกวดจริงอีกด้วย

การฝึกอบรมระยะเวลา 2 วันเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน ผู้เข้าประกวดทุกคนได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และเสียงหัวเราะ อย่างไรก็ตามในวันประกวดเพื่อคัดสุดยอดนักพจนศิลป์ ปีที่ 3 ก็เข้มข้นมากเพราะผู้เข้าประกวดทุกคนต่างจัดไม่เด็ดและแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ จนในที่สุด **นายสมภาพ สุวรรณโชติ** นักศึกษาจากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต พิสูจน์ความสามารถรับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 50,000 บาท



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ **นางสาวณิชา หวันลา** นักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโลรางวัลพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ **นางสาวอาเอเสาะ ยูโษ๊ะ** จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

ด้านรางวัลชมเชยเป็นของ **นางสาวอริสา อ่อนวิมล** นิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโลรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจมหาชนที่คัดเลือกจากยอด Comment สูงสุดใน Facebook fan page พจนศิลป์ ซึ่งในครั้งนี้นายกัปตัน **สมบุรณชนะชัย** นิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะใจผู้ชมและรับโลรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

โดยมี **นายกฤษณ์ อิ่มแสง** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ปตท. เป็นผู้แทนมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปีที่ 3 ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวเสริมว่า

“ปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ‘สานพลังสู่ความยั่งยืน’ เพื่อสะท้อนแนวคิดของเยาวชนไทย สร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งสะท้อนการดำเนินงานของ ปตท. ที่ขับเคลื่อนพลังแห่งความร่วมมือของคนในสังคม รวมทั้งสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมทั้งนี้ ปตท. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในทุกมิติ รวมทั้งพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนในสังคมสานพลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ตลอด 3 ปีของการจัดงาน “พจนศิลป์” ผ่านหัวข้อ
สร้างสรรค์ต่างๆ ได้แก่ “พลังความดี เริ่มที่ตัวเรา” “พลังแห่ง
การเกื้อกูล” และ “สานพลังสู่ความยั่งยืน” มีเยาวชนเข้าร่วม
โครงการรวมนับพันคน สะท้อนให้เห็นถึงคนยุคใหม่ที่จะเป็น
กำลังสำคัญของชาติว่าจะเป็นผู้ที่สามารถนำทักษะการพูดไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนคนอื่นๆ เพื่อร่วมสาน
พลังสู่ความยั่งยืนให้แก่สังคม ■